

Số: 286/BC-CATX

Vĩnh Châu, ngày 02 tháng 7 năm 2024

VĂN PHÒNG HĐND & UBND
THỊ XÃ VĨNH CHÂU

ĐẾN Số: 216/L
Ngày: 03/7/24
Chuyên:.....
Số hồ sơ số:.....

BÁO CÁO

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp
thứ 13 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Theo báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 21/6/2024 của Hội đồng nhân dân thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, trên lĩnh vực an ninh trật tự có 03 ý kiến của cử tri xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân và phường Vĩnh Phước, Công an thị xã Vĩnh Châu trả lời các kiến nghị của cử tri như sau:

1. Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lai Hòa: kiến nghị ngành Công an xem xét xử lý các đối tượng thường xuyên trộm chó của người dân và các đối tượng gây rối an ninh trật tự

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, trong 06 tháng đầu năm 2024, Công an xã Lai Hòa chưa ghi nhận trường hợp nào người dân trên địa bàn phản ánh vụ việc bị trộm chó. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Công an xã Lai Hòa đã tiến hành xác minh thông tin trên; kết quả nắm được 01 trường hợp bị trộm chó, xảy ra lúc 23 giờ 25 phút ngày 06/6/2024, tại hộ Trần Kim Đồng - SN 1970, đăng ký thường trú tại ấp Năm Căn, xã Lai Hòa; đối với trường hợp này, Công an thị xã đã chỉ đạo Công an xã Lai Hòa tiếp tục xác minh làm rõ.

Đồng thời, đối với kiến nghị về xử lý các đối tượng gây rối an ninh trật tự; qua thống kê 06 tháng đầu năm trên địa bàn xã Lai Hòa xảy ra 02 vụ 02 đối tượng gây rối trật tự công cộng, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ 02 đối tượng với số tiền là 3.000.000đ (Ba triệu đồng); đồng thời, xảy ra 01 vụ “cướp giật tài sản” vào ngày 12/6/2024, đến ngày 13/6/2024 đã bắt được đối tượng, hiện CA thị xã đang thụ lý, điều tra, làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp gây mất an ninh, trật tự tại địa phương thì tùy theo tính chất mức, mức độ vụ việc đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Phước: phản ánh tình hình an ninh trật tự về tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy

Thời gian qua, Lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo Công an các xã, phường phải quyết liệt trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm; đặc biệt là tập trung thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; qua đó, trong 06 tháng đầu năm đã điều tra làm rõ, khởi tố 10 vụ 09 bị can về tội trộm

cấp tài sản và phát hiện, triệt phá 18 vụ, bắt 18 đối tượng về tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 17, 0197g ma túy các loại. Riêng đối với Công an phường Vĩnh Phước cũng đã triển khai quyết liệt và hiệu quả chỉ đạo của Lãnh đạo Công an thị xã, cụ thể:

*** Về tình hình trộm cắp tài sản**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công an phường Vĩnh Phước đã tiếp nhận và xử lý 05 tin báo về tội phạm trộm cắp tài sản, trong đó chuyển Cơ quan điều tra khởi tố 02 vụ 02 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ 01 đối tượng. Hiện đang điều tra xác minh 02 vụ.

*** Đối với tình hình tội phạm về ma túy**

Trong 06 tháng đầu năm, Công an phường Vĩnh Phước đã phát hiện 04 vụ, bắt giữ 05 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma túy; trong đó: đã khởi tố 01 vụ 01 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đang tiến hành xác minh điều tra 03 vụ 04 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 07 đối tượng; bên cạnh đó, trong tháng hành động phòng, chống ma túy, Công an phường đã tiến hành test 12 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian tới, Lãnh đạo Công an thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các xã phường, đặc biệt là Công an phường Vĩnh Phước tăng cường công tác phối hợp tuần tra; tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự; quản lý chặt số đối tượng hình sự, ma túy, số đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân nhằm góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

3. Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Tân: *kiến nghị Công an thị xã có giải pháp xử lý triệt để những trường hợp xe chở quá tải trọng lưu thông trên địa bàn*

Tình hình xe chở quá tải trọng lưu thông trên đường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra; đây cũng là vấn đề mà Lãnh đạo Công an thị xã cũng đã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý; cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Công an thị xã đã ban hành 26 kế hoạch về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó có nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, coi nới thành thùng xe". Kết quả: Lập biên bản xử lý 39 trường hợp vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép khi tham gia giao thông, tạm giữ 23 GPLX, 16 GDK, 16 giấy chứng nhận kiểm định, 10 phù hiệu; ra quyết định xử phạt 39 trường hợp với số tiền 376.250.000đ (Ba trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng); so với cùng kỳ

giảm 06 trường hợp vi phạm (39/45), số tiền nộp phạt tăng 245.850.000đ. (376.250.000đ/130.400.000đ).

Nhằm xử lý triệt để tình trạng xe chở quá tải trọng lưu thông trên địa bàn, Công an thị xã đề ra một số giải pháp sau:

+ Tiếp tục ban hành kế hoạch chuyên đề về xử lý phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng, quá tải đường trên địa bàn thị xã; đặc biệt, chú trọng các tuyến đường lộ nông thôn, lộ đal tại các địa bàn trọng điểm.

+ Triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang.

+ Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông kết hợp với Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, người xếp hàng và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe. Đồng thời, thông qua công tác tuyên, tiến hành vận động nhân dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Trên đây là nội dung trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, Công an thị xã báo cáo Văn phòng HĐND và UBND thị xã năm./.

Nơi nhận:

- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT, NTMP. (02).*nc*

19 **TRƯỞNG CÔNG AN**



Thượng tá Mai Thanh Cường